

[Handwritten signature]

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๖๕๕๕



กลุ่มงานการเมือง สร.มท.
เลขรับที่ 4776
วันที่ 25 ธ.ค. 2558
เวลา 15.30 น.

สำนักงานรัฐมนตรี
รับที่ 8621
วันที่ 25 ธ.ค. 2558
เวลา 15-20 น.
กระทรวงมหาดไทย

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
ทำเนียบรัฐบาล ชั้นที่ ๑๐๓๐๐
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 28 ธ.ค. 2558
เลขรับ 61729

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ประเด็นนโยบายสำคัญการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๑๐/๙๔๓๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ประเด็นนโยบายสำคัญการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีโดยด่วนด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten signature]

(นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ มท 0102/ 7292
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. และทำคำชี้แจง เพื่อ รมว.มท. จักได้ทำความเข้าใจล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอให้ส่ง สร.มท. ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม

[Handwritten signature]
(นายราชนทร์ คุ้มษ์วัฒนาเสรี)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
28 ธ.ค. 2558

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๐
www.cabinet.thaigov.go.th (ศรีวิภา)

สำนักตรวจราชการและเรื่องร้องทุกข์
เลขรับ 18052
วันที่ 28 ธ.ค. 58
เวลา

ท.น.ก. *[Handwritten signature]*
จนท. *[Handwritten signature]*

(รับ 10/11/58 รวบรวมสำเนาให้ ส.ต.ร. ส.ม. น.ก.)



ที่ นร ๐๑๑๐/ ๗๕๓๐

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ประเด็นนโยบายสำคัญการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ นร ๐๔๐๕ (ลร. ๕)/๑๕๖ สัปดาห์ ลงวันที่ ๗๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ประเด็นนโยบายสำคัญ การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แผ่น CD) จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอเรื่องรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ประเด็นนโยบายสำคัญ การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเพื่อ คณะรัฐมนตรีทราบ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบ แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในแผนการ ตรวจราชการดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจราชการแบบบูรณาการ จำนวน ๒ ประเด็นนโยบาย คือ ประเด็นนโยบาย สำคัญการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และประเด็นนโยบายสำคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวม ๒ รอบการตรวจ (รอบที่ ๑ : ตรวจติดตามผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ รอบที่ ๒ : ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและประเมินผล ในภาพรวม) และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประมวลรายงานผลการตรวจติดตามในแต่ละรอบ เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามเวลาที่กำหนดไว้ และให้จัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

นายวิษณุ เครืองาม

/๒. การดำเนินการ...

๒. การดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประมวลผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ รวมทั้งผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการ และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ในประเด็นนโยบายสำคัญ การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ประเด็นนโยบายสำคัญการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน

คณะผู้ตรวจราชการได้กำหนดจุดเน้นการตรวจติดตาม รวม ๕ จุดเน้น ประกอบด้วย การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและด่านชายแดน) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม (แรงงาน สาธารณสุข การศึกษาและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์) และการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ ซึ่งจากการตรวจติดตามพบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคบางประการ ควรได้รับการแก้ไขในระดับนโยบาย ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

๒.๑.๑ ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ

(๑) ควรเพิ่มข้อกำหนดของสินค้าที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ตามมาตรฐานรับรองต่าง ๆ อาทิ ออย. มผช. OTOP Primary GMP รวมทั้งมาตรฐานร้านอาหาร Clean Food Good Taste ให้ใช้สินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) เป็นวัตถุดิบในการผลิต และเร่งรัดกระบวนการตรวจรับรอง และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร “ใบ Q” ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ การเกษตรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และควรจัดทำผังห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในการพัฒนาสินค้าเกษตรต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการและพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

(๒) ควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ประกอบการสินค้าในแต่ละท้องถิ่น มีการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและยกระดับภาพลักษณ์ให้กับสินค้า นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนรายใหญ่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับ SMEs ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่เป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจของตน (Supplier) ตลอดจนเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้งานระบบ National Single Window (NSW) ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้จัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบทุกพิกัดศุลกากรโดยเร่งด่วน

๒.๑.๒ ด้านแรงงาน ควรมีการจัดทำแผนแม่บทการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตลาดแรงงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดและในสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นในการให้มีผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว

๒.๑.๓ ด้านสาธารณสุข ควรพิจารณาการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เป็นโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน (ประเภทที่ ๓) กับฐานข้อมูลบัญชีเฝ้าดู (Black list) บุคคลต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบบุคคลตามพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

สำเนา ๑๒๖

๑๒

(จากกระทรวงมหาดไทย)

หน้า ๑๑, ๑๒, ๑๓.

/๒.๑.๔ ด้านการป้องกัน...

๒.๑.๔ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ ควรพิจารณาความเหมาะสม ในการสนับสนุนกรอบอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแรงงาน

๒.๑.๕ ด้านกฎหมาย ควรเร่งรัดการยกเว้นพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบ เชื่อมโยงข้อมูล พ.ศ. พร้อมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ในการนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะของ คณะผู้ตรวจราชการไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ประเด็นนโยบายสำคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ จัดการขยะมูลฝอย

จากการที่คณะผู้ตรวจราชการได้ตรวจติดตามการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ใน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน พบว่า ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่อง และมีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ ซึ่งควรได้รับการแก้ไข ในระดับนโยบาย คณะผู้ตรวจราชการจึงได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๒.๒.๑ ในการจัดการขยะเชิงบูรณาการและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบศูนย์รวมให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ควรส่งเสริมและสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งด้านวิชาการ บุคลากร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดการ ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมในกลุ่มพื้นที่อย่างเหมาะสม ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์รวมและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาใช้บริการศูนย์รวม ทั้งนี้ ควรสนับสนุนงบประมาณเป็นการเฉพาะ เพื่อดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องตาม Roadmap/แผนแม่บทต่อไป

๒.๒.๒ การลงทุนในการจัดการขยะแบบครบวงจร รัฐบาลควรเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนบริหาร จัดการขยะ โดยเร่งรัดการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบ จากของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการออกกฎ ระเบียบ ขอกำหนด มาตรการให้ผู้ประกอบการมีการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิตหรือจัดจำหน่าย การรับคืนหรือ การเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ และจัดสถานที่กำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน

๒.๒.๓ การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องบังคับใช้กฎหมายต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านกฎหมาย องค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.๔ การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการลดและ คัดแยกขยะครัวเรือนตั้งแต่ต้นทาง รัฐบาลควรเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน อย่างจริงจัง เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชาติในการจัดการขยะ ของตนเอง ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ โดยขอความร่วมมือส่วนราชการ และ

ศาสตราจารย์ ดร. กิติยากร
(นางสาวอรรชพร จันทินวงศ์)
นางศ.รพ.รช.
/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะ และเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมในการคัดแยก/กำจัดขยะที่ประสบความสำเร็จให้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

ในการนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการไปดำเนินการแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้รับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในแผนการตรวจราชการดังกล่าว ได้กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประมวลรายงานผลการตรวจติดตามในแต่ละรอบ เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ และให้จัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำรายงานผลตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ในประเด็นนโยบายสำคัญการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบนำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) ในประเด็นนโยบายสำคัญการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๔๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๕๘
E-mail Weewan.thk@gmail.com

สำเนาทุกตัว
อ.
(นางสาววิมลวรรณ ขวัญจันทร์)
น.๖๖,๖๘๖๓